



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 36/2543

เรื่อง ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ประมาณการทางเศรษฐกิจที่ ธปท.ทำขึ้นสำหรับปี 2543 นั้น อาศัยสมมุติฐานของราคาน้ำมันเฉลี่ย 22-24 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ทั้งนี้ ผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อประมาณการเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับประเด็นสำคัญที่ว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากในปัจจุบันนั้นจะมีแนวโน้มเช่นนี้ต่อไปในช่วงที่เหลือของปีหรือไม่ ตั้งแต่ต้นปี 2543 ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 25.12 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล และขึ้นไปถึง 28.82 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม แต่ล่าสุดได้ลดลงมาประมาณ 3 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล เหลือเพียง 25.96 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล เมื่อวันที่

ดังนั้น การปรับประมาณการในช่วงนี้อาจจะเร็วเกินไป เพราะราคาน้ำมันที่สูงมากในปัจจุบันอาจไม่ใช่แนวโน้มทั้งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ปัจจัยฤดูกาล (ปกติราคาน้ำมันจะลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี) ข้อตกลงในเรื่องปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปค ภาวะการเก็งกำไรในตลาดน้ำมัน และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

ถึงกระนั้นก็พอประมาณได้ว่าหากแนวโน้มราคาน้ำมันในช่วงเวลา 9 เดือนที่เหลือของปีเพิ่มสูงดังเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ก็จะมีผลทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง คาดว่าถ้าราคาเฉลี่ยทั้งปีของน้ำมันเพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล จากที่ประมาณการไว้จะมีผลทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 0.3

สำหรับผลกระทบต่อเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวแปรที่อ่อนไหวต่อราคาพลังงานนั้น ธปท. ได้มีการปรับประมาณการเงินเฟ้อของปี 2543 จากเฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปีซึ่งประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5-3 ต่อปี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนถึงผลกระทบของราคาน้ำมันที่ได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว ซึ่งราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะมีผลต่ออำนาจการซื้อของประชาชน

นอกจากนี้ราคาน้ำมันจะมีผลให้ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลน้อยลงจากรายจ่ายค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่คงไม่มากนักเมื่อพิจารณาว่ารายจ่ายนำเข้าน้ำมันมีสัดส่วนร้อยละ 7.7 ของรายจ่ายค่าสินค้านำเข้ารวมในปีที่แล้ว นอกจากนี้เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นก็จะส่งผลให้มีการปรับตัวในการประหยัดปริมาณการใช้ น้ำมัน

อันจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อดุลการค้าด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

9 มีนาคม 2543